




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>คดีไอคอนกรีป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาไท, newtv, prd.)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม. ขอให้ อัย. เร่งตรวจสอบป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐานรับรอง (ออย.) ไปขายในระบบออนไลน์หรือการขายตรง เพราะในระยะหลังมีการซื้อสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์มือถือและเกิดปัญหาการหลอกลวงจำนวนมาก กำชับว่าสินค้าทุกประเภทต้องมีมาตรฐาน อัย.กำกับ และอายุที่ได้ผ่านการรับรองต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, thaigov, thailandplus, topnews, ch3plus, hfocuse, newtv, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ นำคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือที่ประสบภัยน้ำท่วม (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และสุโขทัย) พร้อมให้กำลังใจและขอให้ทุกหน่วยยังทำงานต่อเนื่อง อย่าทอดทิ้งประชาชน และขอชื่นชมที่ทำงานหนัก ทั้งการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การจัดหาเวชภัณฑ์ยาให้บริการ ในส่วนของสุขภาพจิตทีม MCATT สามารถช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต และยังคงดูแลอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะคลี่คลายแล้ว ยืนยัน สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, mcot)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ที่ย่อยเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลด ลำสุด จ.ลำพูน และอุทัยธานี สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำ ซึ่งที่ผ่านมากรมอนามัยจัดทีม SEHRT ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ต่าง ๆ และขณะนี้ทุกภาคส่วนยังคงระดมบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนเติมศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ โดยเร็ว ตามนโยบายของนายกฯ ที่ให้ทำการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- เกิดฝนตกหนักจนมีเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในเขตพื้นที่ใจกลาง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตลอดจนเส้นทางจราจรหลักในพื้นที่ทั้งหมด จนท.กู้ภัยเร่งช่วยผู้ป่วย และชาวบ้าน ก่อนขอกำลังเสริมพื้นที่ใกล้เคียงช่วย</p>	
<p>เมนูอาหารเสริมภูมิคุ้มโรคปลายฝนต้นหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, mcot, sonthitalk, news1live, prd., hfocuse, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง อาจเกิดภูมิแพ้คัดจมูก มีไข้ โดยเฉพาะคนที่มีร่างกายอ่อนแอ ขอแนะนำการใช้พืชผักสมุนไพรมาปรุงเป็นเมนูอาหาร เช่น แกงส้มดอกแค ที่ปรุงด้วยน้ำมะขามที่มีรสเปรี้ยวช่วยขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ และรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกง ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตทำให้ร่างกายอบอุ่น หรือหากเจ็บป่วยสามารถใช้ตำรับยาสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอมะขามป้อม และยาปราบชมพูทวีป สรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการหวัด ภูมิแพ้ทางอากาศ</p> <p>- นายสมศักดิ์ กรีชัย ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เพิ่มเติมว่า สมุนไพรที่ควรรับประทานในช่วงฤดูนี้ ได้แก่ รสเปรี้ยว เช่น มะขามป้อม ชมพู่มะม่วง ดอกแค อาหารรสเผ็ดร้อนช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย เช่น พริกไทย ขิง ข่า กระชาย และกระเพรา</p>	
<p>ขบวน อสม.คาราวานผู้พิทักษ์ปราบหวาน-ลดเค็มฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตธนพร รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมในพิธีปล่อยขบวน อสม.คาราวานผู้พิทักษ์ปราบหวาน ลดเค็ม ล้านนาไม่เป็น NCDs โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประธานในพิธี ณ สสจ.แพร่ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม ศูนย์บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สสจ.แพร่ และ สสอ.เมืองแพร่ พร้อมมอบชุดดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น สำหรับ อสม. ผู้พิทักษ์ปราบหวาน-ลดเค็ม 2,000 ชุด</p>	
<p>คืบหน้าอาการผู้ป่วยเหตุเพลิงไหม้รถบัส</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, มติชน, ch7, ch3plus, sondhitalk)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ออกแถลงการณ์อาการผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี ล่าสุด อาการดีขึ้น บาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้นมาก ไม่พบการติดเชื้อ ไม่พบปัญหาข้อติดยึด สามารถทำกายบริหาร ยืดเหยียดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อนิ้วมือ เพื่อป้องกันข้อติดได้ดี ด้านจิตใจ ผู้ป่วยมีอาการมึนงงที่สามารถนอนหลับได้ปกติ ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์ แต่ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับบ้านต่อไป</p>	
<p>ไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดผลบริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ระบบบัตรทอง ปีงบประมาณ 2566-2567 ภาพรวม 2 ปี มีประชาชนรับบริการเกือบ 1.8 ล้านคน พบภาวะเสี่ยงร้อยละ 1.23 เข้าสู่บริการตรวจยืนยันและรับการรักษา พร้อมเสนอเร่งรัดการตรวจคัดกรองประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 ให้ครอบคลุม เพื่อเร่งกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีให้หมดไปในปี 2573 ตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลก</p>	
<p>โรงงานสารเคมีระเบิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, news1live, ch7, ch3plus, one31, thaipbs, 77kaoded)</p> <p>- เกิดเหตุระเบิดในโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีกลิ่นสารเคมีรั่วไหลกระทบชุมชนโดยรอบ ได้ทำการอพยพประชาชนกว่า 1,200 คน ต้นเหตุมาจากเตาปฏิกรณ์ระเบิด มีคนงานชาวเมียนมาได้รับสารเคมี 5 คน มีอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ อาเจียน ส่งตัวไป รพ. เพื่อสังเกตอาการ สำหรับประชาชนที่อพยพ ทีมสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจคัดกรองอาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ 105 คน กลุ่มสีเหลือง มีอาการแสบคอ แสบจมูก อาการเล็กน้อย 48 คน และ กลุ่มสีแดง ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่ มีอาการแสบตา แสบจมูก คลื่นไส้ 30 คน เบื้องต้น อุตสาหกรรมจังหวัดฯ มีคำสั่งปิดโรงงานชั่วคราว</p>	